



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ที่ ๑๓๘๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง แผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) ด้วยความเห็นชอบของมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเร็วในการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๔๘ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื่นว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มีได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการแทน ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบลที่เห็นสมควรโดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด ให้รักษาการในตำแหน่งนั้น ได้ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการ หรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการแทนในตำแหน่ง แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เอกสารแนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ ๑๓๘๙/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	หมายเหตุ
๑	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหัด	นางนุชรี วัชรวงศ์ภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ	
๒	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา	นายเล่ง มวลสุขชัย ครูชำนาญการ	
๓	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกกลาง	นางจันทร์ ลือชา ครูชำนาญการพิเศษ	
๔	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง	นางศศิธร วงศ์ภาไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ	
๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ	นางอรพรรณ แสงช่งพงศ์พันธุ์ ครูชำนาญการ	
๖	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน	นางสาวพรพรรณ แสงงาม ครูชำนาญการ	
๗	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอยู่สุข	นางสาวอนุสรรา แซ่ย่าง ครูชำนาญการพิเศษ	
๘	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม	นางสาวมนัชยา แสงงาม ครูชำนาญการ	
๙	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง	นางกชกร ศิริจันทร์เวช ครูชำนาญการ	
๑๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง ๑๐๔	นางสาวเพ็ญศรี ขวัญไกรศรี ครูชำนาญการพิเศษ	
๑๑	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น	นางจิตาภา อูสาใจ ครูชำนาญการ	
๑๒	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง	นางสาวธัญพิชชา ตาพิชัย ครูชำนาญการ	
๑๓	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา	นางสาวรัฐิรัตน์ แผ่นอินทร์ ครูชำนาญการ	
๑๔	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกู่	นางพนาวรรณ วิชาชัย นักสันทนากการชำนาญการ	
๑๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์ทอง	นายสุรชาติ คำแปง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	